



# NEWS RELEASE

Kodiak Area Emergency Services Organization

For Immediate Release – March 11, 2020

## **Coronavirus (COVID-19) Update – No. 3 TAGALOG Translation**

### **Hinihimok ng Direktor ng Emergency Services ang Mga Residente na Maging Impormado tungkol sa Coronavirus (COVID-19)**

**Kodiak, Alaska** — Marso 11, 2020, wala pang compirmado o pinaghihinalaang mga caso ng COVID-19 sa estado ng Alaska.

Bilang paalala, ang pinakamahusay na panlaban sa COVID-19 ay tamang kalinisan. Kung kayo ay may sakit o mayroon kayong kapamilya na may sakit at mayroon kang mga aalahanin, tumawag muna sa Public Health sa **211** or sa Providence Nurse Hotline sa **(907) 212-6183** at sundin ang kanilang tagubilin.

Tuloy parin naming nirerekomenda ang pagkuha ng bakuna laban sa trankaso. Ang Public Health ay umaasa sa maraming bakuna ang darating sa mga susunod na mga araw. Ibibigay nila and bakuna ng walang bayad sa simumang nagnanais.

Ang Kodiak Area Emergency Services Organization ay nagtatrabaho kasama ng pederal, estado, at local na kasosyo kasma ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) araw-araw upang subaybayan and anumang mga pagbabago. Ang lungson ng Kodiak ay humihiling sa mga residente na pigilin ang pagbili ng higit sa kinakailangan na hindi naman kailangan ng pamilya kaagad. Ang mga local na tindahan ay tuloy parin ang pagtanggap ng mga biling lingo lingo.

Ang suplay na tubig ng lungsod ay may access sa higit sa 4 milyong galon ng malinis at ligtas na inuming tubig. Subukang gumamit ng re-usable na lalagyan upang mabawasan ang pagbili ng mga binotelyang tubig.

Hinihikayat namin ang publiko na manatiling kalmado, manatiling alam na galing sa mga kagalang-galang na balita. Magbabahagi kami ng update kapag mayroong bagong impormasyon galing sa antas ng estado at pederal.

Para sa pinaka-updated na impormasyon pumunta sa <https://www.cdc.gov/coronavirus> o tumawag sa Kodiak Public Health Center sa 486-3319.

For further information, contact Francis de la Fuente, Public Information Officer at 486-8000

**END**